

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์
บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "กิจการ") ได้นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ("แบบ 250-2") ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บริษัทขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในแบบ 250-2 ตามข้อความที่แก้ไข/เพิ่มเติมในคำเสนอหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และข้อแก้ไข/เพิ่มเติมอื่นๆ ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลหน้า 8 ข้อ 3.3 สัญญา / ข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้

3.3 สัญญา / ข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ

- ไม่มี -

รายการระหว่างกัน

ในอดีตกิจการได้มีการรับความสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามงบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กิจการมีการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของกิจการเป็นจำนวนเงินคงเหลือ 30 ล้านบาท และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท ทั้งนี้รายการข้างต้นมิได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

ก่อนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทไม่มีรายการระหว่างกัน แต่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากบริษัทจะมีการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กิจการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 50 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการบ้านนวดารา ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอแผนการลงทุนไว้ โดยรายการดังกล่าวทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกด้วย เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสารสนเทศที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) โดยในอนาคตหากทางบริษัทยังมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ทางผู้ทำคำเสนอซื้อก็พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท

2. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลหน้า 11 ข้อ 4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อ รวมทั้งความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว หัวข้อรายการระหว่างกัน เป็นดังนี้

4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อ รวมทั้งความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

การทำรายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทที่ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทที่ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 50 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการบ้านนวมวรา ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอแผนการลงทุนไว้ โดยรายการดังกล่าวทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมเป็นอัตราที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกด้วย เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสารสนเทศที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) โดยในอนาคตหากทางบริษัทยังมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ทางผู้ทำคำเสนอซื้อก็พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้น อาทิ การรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวในกรณีที่มีขนาดรายการมีนัยสำคัญ และคณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

กิจการขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)



(นายพลวิทย์ ธนทรัพย์สมบูรณ์)

กรรมการ